
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป 2566 
วันจันทรท่ี  27 กุมภาพันธ  2566  เวลา  09.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 
    ผูมาประชุม 

ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1.นายประดิษฐ     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน ประดิษฐ      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปน คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานแปน อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค        เชื้อเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ณรงค         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค      อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จิรพงค        อุประโจง 
6.นางจันทรแสง    จิตอาร ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน จันทรแสง     จิตอารี 
7.นายวสุพล        มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล  สใุจโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรพิมล        สุใจโรจน 
9.นายถนอม        ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ถนอม          ญาณะโรจน 
10.นางพรรณรัตน   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน พรรณรัตน     อุประโจง 
11.นายภาคิน       หลาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน ภาคิน          หลาเมือง 
12.นายสงัด         เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน สงัด            เขียวธง 

        ผูเขารวมประชุม 
ช่ือ - สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 

1.นายมนัสน         หมองตะ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน มนัสน           หมองตะ 
2.นายชวโรจน       ก่ิงแกว รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ชวโรจน         ก่ิงแกว 
3.นายรังสรรค       ยะสงา รองนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน รังสรรค         ยะสงา 
4.นางเครอืมาส      หมองตะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานแปน เครือมาส       หมองตะ 
5.ร.ต.วิทยา          อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน วิทยา           อุปบะ 
6.นางพิมพนารา    ภวูดลรุงเรือง รก.ปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พิมพนารา     ภูวดลรุงเรือง 
7.นายพรศักดิ์       แกววิจิตร รองปลัดเทศบาลตำบลบานแปน พรศักดิ์         แกววิจิตร 
8.นายณัฐวิโรจน โชติธนชญาณนนท ผูอำนวยการกองชาง ณัฐวิโรจน โชติธนชญาณนนท 

9.นางรัตนติยา     พงษวิทยานุกฤต ผูอำนวยการกองคลัง รัตนติยา   พงษวิทยานุกฤต 
10.นายรังสรรค     ขวางแปน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ รังสรรค       ขวางแปน 
11.นายเอรวัตร      ลังกาพินธุ หัวหนาสำนักปลัด เอรวัตร        ลังกาพินธุ 
12.นายไกรยศ       คำมูล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรฯ ไกรยศ          คำมูล 
14.นางนภัสสร       ยะอนันต ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม นภัสสร         ยะอนันต 
15.นางรุงนภา       เกียรตปิรชีากุล หัวหนาฝายอำนวยการ รุงนภา       เกียรติปรีชากุล 
16.นางณิชาวีย     สวางพนาพันธุ ผูอำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีย       สวางพนาพันธุ 
19.นางสาวอธิชา     แกวพิงค นิติกร อธิชา             แกวพิงค 
20.นางสาวอมรรัตน   อูปเวียง เจาพนักงานธุรการ อมรรัตน        อูปเวียง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 เม่ือถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปนทุกคน            
เขาหองประชุม  แลวรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบานแปนวา การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป 2566  ในวันอังคารท่ี  28 กุมภาพันธ  2566  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน เขารวมการประชุม
สภาเทศบาล ครบท้ังหมด 12 ทาน จากนั้นเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                          
และประธานสภาเทศบาลไดกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566                   
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานรวมถึงหัวหนาสวนราชการและผูเขารวม 
ประชุมทุกทาน การประชุมวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566  
ในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ 2566  เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบล               
บานแปน  มีระเบียบวาระการประชุมท้ังหมด  4 วาระ สำหรับเรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุม
ทราบ เรื่องแรก  ขอแนะนำพนักงานเทศบาลทานใหม  นางรุงนภา  เกียรติปรีชากุล ตำแหนง 
หัวหนาฝายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โอนยายมาจากเทศบาลตำบลสามพัน อำเภอ               
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรอียุทธยา                         
เรื่องท่ีสอง  แจงกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิรุฬหธรรมกิจ อดีตเจา
คณะตำบลบานแปน อดีตเจาอาวาสวัดบานเสง ในวันพุธท่ี 1 มีนาคม 2566  โดยเทศบาลตำบล
บานแปน รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรม  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวม ในเวลา 
19.00 น. เปนตนไป ณ วัดบานเสง การแตงกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว  และพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
ในวันท่ี 5 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ เมรุชั่วคราว วัดบานเสง  การแตงกาย 
ชุดปกติขาวไวทุกข  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน                                 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารท่ีไดแจกให              
ทุกทาน จะมีสมาชิกสภาทานใด หรือทานผูบริหารจะแกไข ขอเชญิครับ เชิญสท.อุไร  สมอุทัย 

ประธานสภา: จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดแกไขอีกหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดแกไข 
เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน   ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565   เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม ใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2565 เม่ือวันท่ี 
27 ธนัวาคม 2565  
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 

3.1  กระทูถามนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ของนายถนอม ญาณะโรจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานแปน 

ประธานสภา: ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถามนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ของนายถนอม ญาณะโรจน สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบานแปน  เชิญสท.ถนอม  ญาณะโรจน   

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายถนอม ญาณะโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลบานแปน เขต 2 ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน เรื่องการใชจายเงินเหลือจาย
ปลายปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีผานมา ไดดำเนินการไปตามแผนงาน ลำดับความสำคัญ และเรง
ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินงานมีพรอมแลว 

ประธานสภา: เชิญทานนายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ตอบกระทูถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนสัน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผมนายมนสัน  หมองตะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ขอตอบกระทูถามของสท.ถนอม ญาณะโรจน  การใชจายเงิน                

เหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2565  ท้ังหมด 7 โครงการ  แยกเปน 1. โครงการกอสรางถนน คสล.
บานแปน ซอย 21  จำนวนเงิน  121,000 เบิกจาย  111,000 บาท  ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น   
2.โครงการกอสรางถนนซอยบอเกษตร -ปากกอง บานมวง ตั้งงบประมาณไว 200,000 บาท 
เบิกจายจริง 188,000 บาท                        

 3.โครงการกอสรางแพงกันดินตามแนวลำเห มืองบ านขวาง ข างศาลพอบ าน บ านขวาง                             
ตั้งงบประมาณไว 185,000 บาท จายจริง 180,000 บาท  

 4.โครงการปรับปรุงซุมประตูทางเขาเทศบาลตำบลบานแปน ตั้งงบประมาณไว 128,000 บาท 
เบิกจายจริง 182,000 บาท  

 5.การจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล  ตั้งงบประมาณไว 770,000 บาท  อยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง                
อยูระหวางการพิจารณาผล  

 6.การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 2 บานบอโจง ต้ังงบประมาณไว 207,000 
บาท เบิกจายจริง 200,000 บาท 

 7.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกทคอนกรีต ซอย 11 บานหนองหนาม  ตั้งงบประมาณไว 
139,000 บาท เบิกจายจริง 136,000 บาท  ขอนำเรียนท่ีประชุมทราบครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม 

4.1  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปนสมัยสามัญ ประจำป 2566 และสมัยสามัญ                
สมัยแรก  ประจำป 2567 

ประธานสภา: ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 ขอ 4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน สมัยสามัญ 
ประจำป 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2567 มีสมาชิกเทศบาลทานใดจะเสนอ                
ในท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ เชิญครับ เชิญสท.ภาคิน  หลาเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภา  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายภาคิน  หลาเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล 
                 เขต 2 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล บานแปน สมัยสามัญ ประจำป 2566 และ 
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2567  ดังนี้        
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- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2566                                                                 
 -   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม  
2566                                                                     
-   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม  

2566                                                                                
-   สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป 2567 ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567  ถึงวันท่ี  1 มีนาคม  

2567 

ประธานสภาฯ:   ขอผูรับรอง 2 ทาน ผูรับรองไดแก สท. สงัด  เขียวธง และสท.พรพิมล  สุใจโรจน   จะมีสมาชิกสภา 
ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เชิญครับ ถาไมมี ผมจะถือวาสภาเทศบาลแหงนี ้ไดกำหนด                      
สมัยประชุมตามท่ี ทานสท.ภาคิน  หลาเมือง  เสนอดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม  
2566                                                                  
-   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม  
2566               
-   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม  

2566   
-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2567 ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2567 ถึงวันท่ี  2 มีนาคม  
2567   
และจะไดปดประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน ดังนี ้
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี                       
30 พฤษภาคม  2566      
-   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี  1 สิงหาคม 2566 ถึงวันท่ี                     
30 สิงหาคม 2566                                                                   
-   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2566 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท่ี                      

30 ธันวาคม  2566                                                                              
-   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป  2567 ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2567 ถึงวันท่ี                       
1 มีนาคม  2567   

4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนมัุติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566      

ประธานสภา: ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ของกองชาง  เชิญทานนายกเทศมนตร ีครับ 

นายมนสัน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน  หมองตะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 หลักการและเหตุผล  ตามท่ีเทศบาลตำบลบานแปน ไดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ.2566  โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน นางวาสนา บานขวาง หมูท่ี 2 
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 528,500 บาท เพ่ือจายเปน               
คากอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบานนางวาสนา รางระบายน้ำ กวาง 03.0 เมตร                   
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร ยาว 215 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล                  
บานแปน งบประมาณ 528,500 บาท (ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป                  
พ.ศ.2566 หนาท้ี 192 )  นั้น เนื่องจากผูใหญบาน บานขวาง แจงขอเปลี่ยนแปลงการดำเนิน
โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบานนางวาสนา หากดำเนินการตามโครงการ
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการระบายน้ำลงสูลำเหมือง ทำใหการแกไขปญหาไมบรรลุผลตามท่ี
ตองการ  ทางหมูบานจึงมีมติท่ีประชุมประชาคมบานขวาง เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2566 ใหปรับ
ระยะเสนทางของรางระบายน้ำใหสั้นลง  ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงค จึงขอพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จาก ความยาว 215 เมตร                       
เปน   ความยาว 200 เมตร งบประมาณ 528,500 บาท  เปน  งบประมาณ 446,000 บาท 

 ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29            
การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในการลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 ขอพิจารณา   เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานแปน                     
เพ่ือพิจารณาตอไป 

ประธานสภา:    ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน นางวาสนา 
บานขวาง หมูท่ี 2 ตำบลหนองหนามจะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรืออภิปราย                 
อีกหรือไม เชิญครับ เชิญสท.อุไร  สมอุทัย 

นางสาวอุไร: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสาวอุไร  
เลขานุการสภาฯ สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล  ขอสอบถามเหตุผลอยางละเอียดในการลดงบประมาณ ของหมู 2 

บานขวาง เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลบางทานยังไมทราบเหตุผลท่ีแทจริง 

ประธานสภา:    เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถาม 

นายมนสัน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน  หมองตะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน ขอตอบขอซักถามของทานสท.อุไร  เหตุผลในการลดงบประมาณ 

ตามท่ีไดบรรยายแจงใหทราบเม่ือสักครูท่ีผานมา สำหรับเหตุผลทางการชาง ขอมอบหมายให
ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงใหสมาชิกสภาทุกทานไดรับทราบ  

ประธานสภา:    เชิญผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ  

 

 



-6- 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับ 
ผอ.กองชาง เหตุผลในการตัดความยาวของรางระบายน้ำ บ านขวาง ขอแจงเหตุผล 3 ประเด็น ดังนี้                  

1.จากตนทาง กม.0 – กม.215 เมตร ตนทางคือบริเวณลำเหมืองเสื้อบาน ปลายยทางคือลำเหมือง
เสนเดียวกันบริเวณปาชา  กม.0 ลำเหมืองเสื้อบาน เปนลำเหมืองท่ีเกิดปญหาในชวงเดือนตุลาคมท่ี
ผานมา ฝนตกหนัก น้ำหลาก เกิดน้ำเออลนทวมขัง ฉะนั้นการทำรางระบายน้ำบริเวณลำเหมืองตรงท่ี
น้ำเออลนและเปนปญหาดังท่ีผานมา จะทำใหน้ำยอนกลับและเออลนสูงข้ึน น้ำยอนเขาสูชุมชน 
เนื่องจากรางระบายน้ำอยูในเขตชุมชนหนาแนน  2.บริเวณหนาบานนางวาสนา ซ่ึงเปนกม.0                   
เปนบริเวณท่ีสูงท่ีสุดบริเวณอาคารพาณิชยของนางวาสนา จากบริเวณท่ีสูงไปสูลำเหมืองปาชา                
บานขวาง เปนลักษณะการไหลของน้ำจากท่ีสูงท่ีสุด ในระยะ 15 – 25 เมตร ชวงกม.0  เปนทาง
ลาดลงไปถึงลำเหมืองชาวบาน ทำใหบริเวณนี้ไมจำเปนตองกอสรางรางระบายน้ำ เนื่องจาก            
น้ำไหลลงไปตามทางลาดตามธรรมชาติ  3. เนื่องจากชวงท่ีผานมา น้ำเออลนทวมจากลำเหมือง
บริเวณนี้ ทำใหบานขวางเกิดน้ำทวม และกอนท่ีจะมีการแกไขความยาวของรางระบายน้ำ ไดมีการ
ประชุมประชาคมหมูบาน แจงวางบประมาณท่ีเหลือจากการตัดความยาวของรางระบายน้ำในครั้งนี้
จะนำไปขุดลอกเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมขัง เนื่องจากเดือนตุลาคมท่ีผานมา บานขวางเกิดปญหา            
น้ำทวมในพ้ืนท่ี อยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน  ขอนำเรียนท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานสภา:    เงินงบประมาณท่ีเหลือ สามารถนำไปใชขุดลอกไดใชไหม ตองตกเปนเงินเหลือจาย หรือวาอยางไร 
ขอใหปลัดเทศบาล ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน เงินท่ี 
รก.ปลัดเทศบาล เหลือจากการใชจายในโครงการนี้ สามารถโอนไปใชรายการอ่ืนได เนื่องจากเปนอำนาจในการอนุมัติ

ของนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภา:    มีโครงการรองรับอยูแลว ไมตองผานสภาเทศบาล ใชหรือไม ทุกครั้งท่ีเคยปฏิบัติหากเปนโครงการ
ตองผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

นางพิมพนารา: เรียนทานประธานสภา ในสวนนี้โอนเขาหมวดจางเหมาบริการ ไมไดเปนโครงการคะ  ใชจางเหมา 
รก.ปลัดเทศบาล รถแบคโฮ ในการขุดลอก 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครับ ถนนทุกสายของทุกหมูบานตองทำราง
ระบายน้ำ หากมาขอทำทีหลังจะมีปญหา ในเม่ือเรามีงบประมาณนาจะทำใหสิ้นสุดโครงการ เทคนิค
ดานชางตองมี เกรงจะเกิดปญหา ประชาชนบางทานไมทราบ การแกไขปญหาควรทำเหมือน                  
บานมวง เอาน้ำดีไปไลน้ำเสีย จะเปนผลดีในวันขางหนา สามารถผันน้ำจากลำเหมืองเสื้อบานมาลงท่ี
ปาชาบานขวางได  ควรทำใหสิ้นสุดโครงการเนื่องจากตั้งงบประมาณไวแลว เชิญทานนายกฯ  

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ  ผมนายมนัสน  หมองตะ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบานแปน การตัดระยะ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการกอสรางรางระบายน้ำ 

ทานควรสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี และทานสมาชิกสภาในพ้ืนท่ี วามีความจำเปนแคไหน เนื่องจาก
คนในพ้ืนท่ีจะทราบปญหาดีท่ีสุด เชิญครับ 

ประธานสภา:    จะเชิญสท.วสุพล  มูลเทพ 
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สท.วสุพล: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปญหานี้
ประชาชนทราบดี ลำน้ำสายนี้มีทอรางระบายน้ำ บานผมมีทอเชื่อมตอรางระบายน้ำ หากไมใชชวงน้ำ
หลาก หากน้ำข้ึน จะยอนมาท่ีบานของผม หากผมไมปด น้ำจะทวมทันที หากไมทำตรงนี้ เกิดปญหา
แนนอน เนื่องจากบริเวณนี้เปนชุมชนหนาแนน  เนื่องจากบานขวางไดประชาคมหมูบานเรื่องนี้แลว
เนื่องจากรับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงตองขอตัดระยะทางลงครับ 

ประธานสภา:    ผมขออนุญาตใหเจาหนาท่ีพัสดุ ชี้แจงเรื่องการจัดซ้ือจัดจางในระบบอิเล็กทรอนิกสหรือตกลงจาง 
เชิญทานผูอำนวยการกองคลัง 

นางรตันติยา: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอแจง 
ผอ.กองคลัง ระเบียบกฎหมาย ในเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  มี 3 วิธี ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 28 การจัดซ้ือหรือจางกระทำได 3 วิธีดังนี้              
1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  2.วิธีคัดเลือก 3.วิธีเฉพาะเจาะจง สวนรายละเอียดขออธิบาย
โดยสังเขป 1.วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (1) ตลาดอิเล็กทรอนิกส   (2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ e-bidding  (3) สอบราคา หากเปนงานจางกอสรางดำเนินการโดยวิธีประกาศ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ e-bidding  ตามขอ 31  คือการซ้ือจางครั้งหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
เปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีระบุในขอมูลสินคา E-catalog                
ใหดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด สวนวิธีท่ี 2                   
วิธีคัดเลือก เปนการคัดเลือกตามระเบียบ  และวิธีท่ี 3 คือการคัดเลือก เปนวิธีการท่ีเราใชบอย
เปนไปตามระเบียบ ขอ 78 (2) เม่ือหัวหนาหนวยงานเห็นชอบตามรายงานจัดซ้ือจัดจางแลว ให
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการดำเนินการใชมาตรา 56 (1) 
คือ ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงกับผูประกอบการโดยตรง ซ่ึงขอ 56 (2) ข   การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการ
ผลิตจำหนาย กอสรางหรือการใหบริการท่ีวงเงินครั้งหนึ่งไมเกินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ไมเกิน 
500,000 บาท สรุปงายๆ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จะไมเกิน 500,000 บาท แตวิธี e-bidding  
วงเงินเกิน 500,000 บาทข้ึนไป ขอนำเรียนท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานสภา:    ผมตามท่ีผูอำนวยการกองคลังชี้แจง เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบ วิธีการจัดซ้ือ               
จัดจาง เพ่ือเขาใจ ตองศึกษากฎระเบียบ เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายอยาง เราผานเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป และจะมาลดงบประมาณลง เรามีแบบแปลน กองชางไปวัดก่ีรอบ 
เสียเวลาหรือไม อยากใหสมาชิกสภาทุกทาน ดูใหละเอียดตามมีปญหาตรงใด  ขอใหกองชาง สมาชิก
สภาเทศบาล คณะผูบริหาร ลงพ้ืนท่ีพรอมกัน จะมีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี 
ผมขอถามมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน 
นางวาสนา บานขวาง หมูท่ี 2 ตำบลหนองหนาม  แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จาก ความยาว 215 
เมตรงบประมาณ 528,500 บาท เปน ความยาว 200 เมตร งบประมาณ 446,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
จำนวน 5 เสียง  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน 
นางวาสนา บานขวาง หมูท่ี 2 ตำบลหนองหนาม  แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จาก ความยาว 215  
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 เมตรงบประมาณ 528,500 บาท เปน ความยาว 200 เมตร งบประมาณ 446,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานแปน ขอไดโปรดยกมือข้ึนครับ  ไมมีนะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเหลือ  7 ทาน  งดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหนาบาน นางวาสนา บานขวาง หมูท่ี 2 ตำบล

หนองหนาม  แกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง จาก ความยาว 215 เมตรงบประมาณ 528,500 
บาท  เปน ความยาว 200 เมตร งบประมาณ 446,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลบานแปน จำนวน 5 เสียง ประกอบดวย สท.ถนอม   ญาณะโรจน /สท.จันทรแสง 
จิตอารี/ สท.วสุพล   มูลเทพ/ สท.ณรงค  เช้ือเย็น/ สท.จิรพงค  อุประโจง  

 งดออกเสียง 7 ทาน ประกอบดวย  นายประดิษฐ เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/ นายคำรณ 
จายโจง รองประธานสภาเทศบาล /นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/ สท.สงัด      
เขียวธง / สท.พรพิมล สุใจโรจน / สท.พรรณรัตน  อุประโจง/ สท.ภาคนิ หลาเมือง 

                           ------------- พักการประชุม 10 นาที--------------- 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  แจงการรื้อถอนกำแพงดานหนาทางเขาสำนักงานเทศบาลตำบล 
 บานแปน  เชิญผูอำนวยการกองคลัง ชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ  

นางรัตนติยา: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองคลังแจง 
ผอ.กองคลัง การรื้อถอนกำแพงดานหนาทางเขาสำนักงานเทศบาลตำบลบานแปน ตามบันทึกขอความ กองชาง                      

ท่ี ลพ 52503/044 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2566 จะดำเนินการรื้อถอนกำแพงดานหนาทางเขา
สำนักงานเทศบาลตำบลบานแปน โดยรื้อถอนท้ัง 2 ดานๆ ละ  2.50  เมตร เพ่ือขยายทาง                   
เขา - ออก ของเทศบาล  ระเบียบขอกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 213 ,214,215,216,217,218 และ219                    
งานพัสดุไดตรวจสอบแลวพบวา กำแพงรั้วประตูทางเขาดานหนาสำนักงานเทศบาลตำบลบานแปน 
ถือเปนทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีทะเบียนพัสดุ หมายเลข 277-40-0001 กอสรางแลวเสร็จเม่ือป  
พ.ศ.2540 มูลคาทรัพยสิน 149,500 บาท โดยมีคาใชจายในการรื้อถอน จำนวน 9,300 บาท 
ตามประมาณการชางแนบทาย หากรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท้ังหมดหรือบางสวนออกไป ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เม่ือมีความจำเปนตองรื้อถอนพัสดุดังกลาวออกโดยเรงดวน เพ่ือขยาย
ทาง เขา - ออก ของเทศบาลในการอำนวยความสะดวกใหบริการประชาชนผูมาติดตอ เพ่ือใหการ
เดินรถกูชีพและรถดับเพลิง ไดรวดเร็วข้ึน และเกิดความปลอดภัยแกผูสัญจร จึงตองดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 219 
ซ่ึงเปนการดำเนินการกอนการตรวจสอบพัสดุประจำป  ปจจุบันไดแตงตั้งกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง เพ่ือตรวจสอบความชำรุดเรียบรอย อยูระหวางการจำหนายพัสดุออกจากทะเบียน ซ่ึงรอ
ประมาณการจากชางเพ่ือประเมินราคาทรัพยสินในสวนท่ีรื้อถอนออกไปกอนจึงจะดำเนินการรื้อถอน
ทรัพยสินได จึงขอแจงตอสภาเทศบาลตำบลบานแปน ขออธิบายเพ่ิมเติม ทรัพยสินตัวนี้  เปน
ทรัพยสินของเทศบาล วิธีดำเนินการตองทำตามระเบียบขอ 219 เปนการดำเนินการกอนการ
ตรวจสอบพัสดุประจำป  ในเดือนตุลาคมของทุกป และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และคณะกรรมการไดตรวจสอบและเซ็นอนุมัติแลววา ไมมีผูรับผิด เปนการชำรุดตาม 
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 สภาพของการใชปกติ ข้ันตอนตอไปตองตัดจำหนายในสวนของการรื้อถอน ซ่ึงจำเปนตองใชวิธีการ
ตามชางในการคำนวนดานละ 2.50 เมตร และหักจากงบประมาณ 149,500 บาท  จึงจะ
ดำเนินการทุบกำแพงได สำหรับการแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ เนื่องจากการตัดจำหนาย
พัสดุไมจำเปนตองใหสภาเทศบาลอนุมัติ แตกองคลังไดปรึกษาฝายกฎหมายของจังหวัดลำพูน ซ่ึงได
ใหคำแนะนำวา ทรัพยสินของเทศบาล เม่ือครั้งไดมา ผานสภาเทศบาล สภาเทศบาลรับทราบการ
อนุมัติกอสรางทุกเรื่อง ฉะนั้นการรื้อถอน ทำลาย การตัดจำหนาย จะตองใหสภาเทศบาลรับทราบ
เชนกัน กองคลังจึงตองแจงใหสภาเทศบาลรับทราบการรื้อถอนทุบกำแพงดังกลาวคะ 

ประธานสภา:    ตามท่ีผูอำนวยการกองคลัง ไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับการรื้อถอนกำแพงดานหนาทางเขาสำนักงาน
เทศบาลตำบลบานแปน  จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม เชิญครับ ไมมีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในเรื่องการรื้อถอนกำแพงทางเขาสำนักงานเทศบาล  สำหรับเรื่อง
อ่ืนๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสอบถาม หรือปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน
แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชญิครับ  เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน 

สท.ถนอม: เรียนทานประธานสภา ผมนายถนอม ญาณะโรจน  สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 1.การซอมแซมประปาหมูบาน ซ่ึงไดใชงบประมาณของทางเทศบาลในการกอสรางหลายแหง 
ไมวาจะเปนแทงคน้ำปูน หรือแทงคน้ำแชมเปญ ตัวอยางบานหนองหนาม แทงคน้ำกอสรางมาเปน
ระยะเวลานานเกือบ 20 ป ขอใหซอมแซมบำรุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี ประชาชนผานไปมาเห็น
สนิมข้ึนเกรอะกรัง เปนภาพท่ีไมงามตา   2.ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนบานบูชา ประปาท่ีเคย
แจงจะจายขาดเงินสะสม ซอมแซมใหกับบานบูชา เนื่องจากชำรุด 1 บอ ซอยสันทรายพัฒนา ขอให
เทศบาลประสานงานหรือดำเนินการซอมแซมเพ่ือใหประชาชนไดใชน้ำตอไป  4.ไดรับการรองเรียน
จากประชาชนบานแปน เม่ือสูบน้ำข้ึนมาใชมีทรายปะปน ทำใหการใชน้ำของประชาชนบานแปนมี
ปญหา ขอใหกองชางและคณะผูบริหารไดเขาไปดูแลในสวนนี้ 5.ความเปนหวงเรื่องการกอสรางถนน
คอนกรีต ซอย 28  ทราบวาผูรับจางเขาดำเนินการปรับเกลี่ยสภาพพ้ืนท่ี ไมอยากใหเกิดปญหา
ซ้ำซอน ขอใหทำระดับถนนใหดีๆ น้ำจะไดไหลสะดวก เนื่องจากซอยนี้มีปญหาเรื่องน้ำทวมขัง  มีขอ
พิพาทมาโดยตลอด  6.โครงการหนาบานหนามอง ของกองสาธารณสุขฯ  ผมเคยพูดเม่ือคราว
ประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผานมา เก่ียวกับการตัดตนไมขางทาง เสนบานเสง - ไปยังบานสันมะโก 
เนื่องจากบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผูใชรถใชถนน ขอใหกองสาธารณสุขฯ หรือกองชาง 
ดำเนินการประสานเจาของพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการตัดแตงตนไม  7.คอสะพานสวนญี่ปุนบานเสง คับ
แคบ ผูใชรถใชถนนลำบาก ผมเคยเสนอใหขยายคอสะพาน เนื่องจากเกิดอุบัติบอยครั้ง ไมทราบวา
บานเสง ไดบรรจุไวในแผนของหมูบานหรือไม ฝากทางผูบริหาร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ือหาทางแกไข
ปญหาใหกับประชาชน เพ่ือความสะดวกในการใชรถใชถนน 8.การยายเสาไฟฟาของบานมวง  ผมได
แจงในท่ีประชุมเม่ือครั้งท่ีผานมา และทานนายกฯ แจงวามอบหมายใหกองชางประสานการไฟฟาฯ 
เพ่ือยายเสาไฟ แตปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเขามาแกไข  เนื่องจากเสาไฟฟาสัมพันธกับเสียงตาม
สายของหมูบาน หากไฟฟา หรือผูใหบริการอินเตอรเน็ตเขาดำเนินการ จะตัดสายเสียงตามสายของ
หมูบานเสียหายทุกครั้ง ขอใหคณะผูบริหารติดตามเรื่องนี้ดวย  

ประธานสภา:    เชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ 

นายมนัสน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมขอตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภา แทงคน้ำประปาของแต 
นายกเทศมนตรีฯ ละหมูบาน มอบหมายใหกองชางดำเนินการ สวนบอบาดาลของบานบูชาท่ีชำรุดไป 1 บอ มอบหมาย

กองชางสำรวจเพ่ือซอมแซมตอไป สวนประปาบานแปน ไดลงพ้ืนท่ีสำรวจรวมกับประธานสภา 
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เทศบาลและประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางในการแกไข  สวนถนนคอนกรีต ซอย 28 ขอให             
กองชางประสานงานกับผูรับจาง สำหรับโครงการหนาบานหนามอง เปนโครงการระยะยาว จะได
ดำเนินการประสานเจาของพ้ืนท่ีตอไป  คอสะพานสวนญี่ปุน บานเสง กองชางไดดำเนินการสำรวจ
มาแลว และทราบวามีสะพานบานแปนอีก 1 แหงท่ีคับแคบ จะไดประสานหางบประมาณมา
ดำเนินการแกไขตอไป สวนการยายเสาไฟฟาบานมวง ไดทำหนังสือแจงการไฟฟาเปนท่ีเรียบรอยแลว 
แตคงท่ีอยูท่ีแผนการดำเนินงานของการไฟฟาจะดำเนินการไดชาหรือเร็ว  

ประธานสภา:    ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถาม หรือแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน 

สท.พรพิมล: เรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องแนว
เขตติดตอท่ีเทศบาลตำบลบานแปนไดทำ MOU รวมกับเทศบาลตำบลทาเชียงทอง ของประชาชน
บานมวง ซ่ึงกำลังจะกอสรางบานในแนวเขตนั้น โดยพ้ืนท่ีแลว แนวเขตการชำระภาษีอยูในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลตำบลทาเชียงทอง แตประชาชนเปนคนบานมวง จะตองยื่นขออนุญาตกอสรางท่ีเทศบาล
ตำบลบานแปน หรือท่ีเทศบาลตำบลทาเชียงทอง ขอใหผูบริหารไดไวและถายโอนตอไปไดหรือไม 
เนื่องจากปจจุบันการปกปายแนวเขตเทศบาลตำบลบานแปน อยูท่ีลำเหมืองบานหัวฝาย ซ่ึงเลยแนว
เขตท่ีจะกอสรางบาน ทำใหประชาชนเกิดความสับสน ขอใหคณะผูบริหารเจรจาหรือชี้แนะแนวทาง
ในการแกไขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประธานสภา:    เชิญทานนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายมนสัน: เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแนวเขตติดตอของประชาชนบานมวง 
นายกเทศมนตรีฯ ผมจะประสานงานกับชาวบานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงแนวปฏิบัติตอไป 

ประธานสภา:    จะมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะอีกหรือไม เชิญสท.ภาคิน  หลาเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน แจงขอ
เพ่ิมไฟก่ิงซอยสนามกีฬาบานแปนไปหลังตลาดบานแปน หนาบานลุงศักดิ์ เนื่องจากเสาไฟฟามี 
3 ตน แตไฟก่ิงมีแค 2 ตน และบริเวณท่ีไมมี เปนหนาบานลุงศักดิ์ กลางคืนมืดสัญจรลำบาก 
กองชางไดออกสำรวจและถายรูปเรียบรอยแลว หากเพ่ิมไฟก่ิงไมได ขอใหยายไฟเสาตนท่ี 2 มาเปน
เสาไฟตนท่ี 3  

ประธานสภา:    เชิญผูอำนวยการกองชาง ไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 

นายณัฐวิโรจน: เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล กองชางจะออกสำรวจพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดทราบปญหา
ผอ.กองชาง ความตองการท่ีแทจริง สวนหลักการของการไฟฟา การมีไฟก่ิง จะไมทำทุกตน ขอเวลาออกพ้ืนท่ีและ 

ปรึกษาชางไฟฟาเพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน 

  สท.ภาคิน: เรียนทานประธานสภา ผมขอเพ่ิมเติมไฟก่ิง ซอยไกมอเตอร บานแปนเชื่อมเขตเหมืองจี้ใหม ไดเขียน
หนังสือรองทุกขไปตั้งแตปท่ีผานมา แตปจจุบันยังไมไดรับการแกไข 

ประธานสภา:    เชิญสท.ถนอม ญาณะโรจน 






